

VŨ THƯ

Người chăn nuôi gông mình gánh lỗ

Điều đúng, thua lỗ - đó là những từ miêu tả thực trạng của các hộ chăn nuôi lợn hiện nay. Ảnh hưởng bởi mức giá được cho là thấp kỷ lục khiến nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi lợn trong huyện Vũ Thư phải gông mình cầm cự trong tình trạng lỗ vẫn phải nuôi, vì không tìm được thương lái để bán.

Đến 20 năm chăn nuôi, chưa năm nào ông Đào Văn Tĩnh ở thôn An Đề, xã Hiệp Hòa rơi vào tình trạng đỏ khộc đỏ cười như hiện nay. Nhập đàn từ khi giá lợn giống là 1,5 triệu đồng/con, cả đàn lợn thịt 120 con này ông phải đầu tư gần 200 triệu đồng tiền giống. Nhưng đến ngày xuất bán, giá lợn hơi giảm chỉ còn 20.000 đồng/kg, bán cả đàn may ra mới đủ trả tiền lợn giống. Do đó, không chỉ ông Tĩnh mà hầu hết hộ chăn nuôi đang tự xoay xở bằng cách giảm giá trị đầu tư, hãm mức tăng trọng để kéo dài thời gian xuất chuồng đợi giá lên. Tuy nhiên đó mới chỉ là giải pháp tình thế. "Một con lợn trung bình phải ăn 3kg cám/ngày, nhưng vì giá lợn hơi giảm quá sâu mà giá thức ăn lại không giảm nên gia đình buộc phải giảm lượng cám xuống 1,7

kg/ngày để duy trì đàn lợn. Thậm chí bây giờ còn phải đi với bèo bồng, cây trang về cho lợn ăn" - ông Tĩnh ngậm ngùi chia sẻ. Được mùa mất giá, có lẽ là điệp khúc không xa lạ với người chăn nuôi. Nhưng thực trạng giá lợn hơi "tụt dốc không phanh" trong 5 tháng liên tục như hiện nay thì chưa bao giờ họ gặp phải. Giá thấp là một chuyện song việc không tìm được thương lái để bán lợn nhưng đàn lợn thịt của gia đình bà Đào Thị Phượng, thôn Nam Hưng, xã Song Lãng vẫn chưa thể xuất chuồng vì bị thương lái ép giá xuống thấp hơn giá thị trường. Bà Phượng chia sẻ: 20 năm chăn nuôi chưa bao giờ tụt giá như vậy, lại còn bị thương lái ép giá, hôm nay họ báo giá này nhưng

ngày mai đến bắt họ lại báo giá khác, người chăn nuôi chúng tôi chẳng biết đường nào mà lần. Không thể xuất bán lợn, ông Phạm Đức Quý ở thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa lo lắng cho hay: Giá nào chúng tôi cũng bán, miễn là có người mua và lợn được xuất chuồng chứ cứ tình trạng như thế này chỉ một vài ngày nữa tôi phải bỏ đói lợn vì không còn tiền mua cám. Toàn huyện Vũ Thư hiện có 150.000 con lợn, trong đó có trên 10.000 con trên 100kg vẫn chưa thể xuất bán vì giá xuống thấp. Một nghịch lý hiện nay là giá lợn hơi thì giảm mạnh song giá thức ăn chăn nuôi lại không hề giảm, điều này khiến việc cầm cự đàn của hộ chăn nuôi đã khó lại càng khó giảm. Ông Nguyễn Hồng Đăng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Trước diễn

biến bất lợi về giá lợn hơi, ngành chăn nuôi khuyến cáo người chăn nuôi giai đoạn này cần bình tĩnh và vẫn phải duy trì thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, nuôi dưỡng, tiêu độc khử trùng môi trường, phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ vắc-xin và áp dụng biện pháp chống nóng không để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi của gia đình. Đứng trước khó khăn, nhiều hộ chăn nuôi chọn giải pháp tự thịt lợn để bán, mong gỡ lại phần nào vốn đầu tư. Song việc làm này cũng chỉ giúp đẩy giá lên tương đương với 32.000 đồng/kg lợn hơi, trong khi để hòa vốn phải từ 35.000 - 40.000/kg. Và chắc chắn đây không phải là giải pháp an toàn khi mà hộ nào cũng tự thịt lợn bán trong khi người mua thì có hạn. Giá lợn xuống thấp kỷ lục một lần nữa cho thấy hậu quả của việc phát triển chăn nuôi ở ạt gây mất cân đối cung - cầu. Bên cạnh những giải pháp đã và đang được các ngành chức năng triển khai, các địa phương cần tuyên truyền người dân không vì giá xuống thấp mà bỏ bê chuồng trại, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo các chuỗi liên kết, tái nhập đàn phù hợp với cung - cầu để giảm bớt rủi ro vì giá cả thị trường.

TIỀN DUNG
(Đài TTTT Vũ Thư)



Vũ Thư hiện còn trên 10.000 con lợn bị tón chuồng do giá lợn hơi giảm mạnh.

QUỲNH PHỤ

Hệ thống đê, kè, cống tương đối an toàn

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mua, bão gây ra, biện pháp quan trọng nhất chính là thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cao khả năng phòng, chống bão, lũ của hệ thống đê điều. Theo đánh giá của UBND huyện Quỳnh Phụ, hiện nay hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn tương đối an toàn trong điều kiện lũ, bão nhỏ, bình thường.



Trạm bơm Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Huyện Quỳnh Phụ hiện có hai hệ thống đê chính gồm đê hữu Lược và đê hữu Hóa. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn hệ thống đê bồi Quỳnh Lâm, đê bồi Quỳnh Hoa và đê bồi An Khê. Là tuyến đê trọng điểm trong công tác phòng, chống lụt bão, đê hữu Lược có chiều dài 20,5km, bắt đầu từ Km16+500 thuộc địa phận xã Quỳnh Ngọc đến Km36+000 thuộc địa phận xã An Khê, được nối tiếp với Km0+000 triển đê hữu Hóa. Trước mùa mưa, bão năm 2017, qua kiểm tra, đê hữu Lược có khả năng ổn định và an toàn. Tuy nhiên, do triển đê có địa chất yếu, phía trong đê có nhiều đầm, ao khi lũ lên cao các đoạn này thường xuất hiện mạch sủi, một số đoạn bị thấm lậu mái đê. Những đoạn đê bị đào xén chân, các kè bị chất tải để sạt trượt, gây nguy hại đến an toàn của đê. Nhiều đoạn mặt đê xuất hiện ổ gà, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân cũng như phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão. Bên cạnh đó, trên tuyến đê hữu Lược hiện còn tồn tại một số vi



Một số tuyến đê tại huyện Quỳnh Phụ đang bị xuống cấp do xe chở vật liệu xây dựng quá tải gây ra.

phạm Luật Đê điều như xây dựng trang trại chăn nuôi, lán tạm gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ ở xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, An Khê. Một số đỉnh kè còn chất tải quá cao như kè Hiệp (Quỳnh Giao), kè Đại Năm (Quỳnh Thọ), kè Lộng Kè (An Khê). Tình trạng xe quá tải vận chuyển vật liệu xây dựng vẫn thường xuyên diễn ra tại các đoạn đê thuộc địa phận xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Giao...

Tuyến đê hữu Hóa có chiều dài 16km từ xã An Khê đến xã An Mỹ, giáp với đê biển số 8 thuộc xã Thụy Ninh (Thái Thụy). Đến nay, toàn tuyến đê hữu Hóa đã được cứng hóa bằng vật liệu đá báy, bê tông, chất lượng tương đối bảo đảm. Cũng như đê Hữu Lược, tình trạng vi phạm Luật Đê điều trên tuyến đê hữu Hóa diễn ra với các hành vi như xây dựng lò vôi, lò gạch, xây dựng nhà xưởng ở ngoài bãi, trong hành lang thoát lũ tại các xã An Ninh,

thị trấn An Bài, xã An Cáo... Hệ thống đê chính huyện Quỳnh Phụ có 7 kè đá lát mái, trong đó đê sông Lược có 4 kè và đê sông Hóa có 3 kè. Đến nay, đã có 5 kè mới được tu bổ, 2 kè bị hư hỏng nặng do không được tu bổ thường xuyên nên bị xô tụt đá... Theo ông Nguyễn Đình Triệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm 2016, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện tốt công tác củng cố, tu bổ đê điều như: Tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp đê hữu Hóa giai đoạn 2, đoạn từ K5 đến K16; cứng hóa mặt đê hữu Lược, đoạn từ K31+500 đến K32+200; xử lý kè Đại Năm đoạn từ K28+500 đến K28+630; xử lý khẩn cấp kè đê bồi xã Quỳnh Lâm. Ngoài ra, các xã, thị trấn vùng duyên giang đã đầu tư tu sửa nhỏ các công trình đê điều như san lấp ổ gà, phát quang chân đê, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Bên cạnh những tuyến đê đã được tu bổ, sửa chữa vẫn còn nhiều đoạn bị xuống cấp; tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê, kè ở một số địa phương vẫn còn diễn ra. Trước mùa mưa, bão năm 2017, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã đơn đốc, hướng dẫn các địa phương phối hợp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, xác định rõ các trọng điểm xung yếu, lập phương án kỹ thuật xử lý khẩn cấp khi bị tác động của mua, bão làm nước dâng cao. Ngoài ra, phòng cũng phối hợp với Hạt quản lý đê điều huyện thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, kịp thời phát hiện sự cố và đề xuất biện pháp xử lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Đê điều như làm nhà, xây dựng lán trại, tường rào... trong hành lang bảo vệ đê.

HẢI NAM

THÁI THỤY

Siết chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu

Mặc dù chưa xảy ra vụ ngộ độc rượu nào nhưng huyện Thái Thụy vẫn đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó tập trung vào kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công có quy mô lớn trên địa bàn.

Thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc rượu đã xảy ra trên địa bàn cả nước khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước thực trạng đó, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát các thủ, cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và các cơ sở kinh doanh rượu trên địa bàn; giao cho các lực lượng chức năng của huyện tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công, các cơ sở kinh doanh rượu. UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào kiểm soát rượu và phòng tránh ngộ độc rượu.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm, nhà hàng ăn uống, các cơ sở sản xuất, pha chế, kinh doanh rượu trên địa bàn huyện; thời gian kiểm tra từ ngày 19/4 - 15/5. Ông Nguyễn Thái Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 cho biết: Theo số liệu mới rà soát, trên địa bàn huyện có hơn 900 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó chủ yếu là rượu thủ công (nấu theo phương thức truyền thống). Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình thị trường, đồng thời kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, các nhà hàng ăn uống, truy xuất nguồn gốc các loại rượu.

Tại cơ sở nấu rượu của anh Phạm Đức Thắng, xã Thụy Liên - một trong những cơ sở sản xuất rượu thủ công lớn nhất trong huyện (sản lượng từ 3.000 - 4.000 lít rượu/tháng), đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành thủ nhanh hàm lượng Methanol trong rượu, kết quả vẫn đạt dưới ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, khi kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất rượu thủ công, hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất rượu thì chủ cơ sở không xuất trình được. Anh Thắng cho biết: Sản phẩm rượu của gia đình được nấu theo truyền thống là từ gạo thổi thành cơm, vào men, ngâm ủ trong thời gian từ 18 - 20 ngày rồi đem chưng cất thành rượu, nguồn men do chính gia đình sản xuất ra nên bảo đảm về chất lượng rượu. Tuy nhiên, do là hộ sản xuất làm nghề truyền thống ở nông thôn nên tôi chưa quan tâm đến việc phải đăng ký các

loại giấy phép để đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh. Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành xử lý hành chính và nhắc nhở, tôi cam kết sẽ hoàn thiện các loại giấy phép theo đúng quy định. Không chỉ tập trung vào kiểm tra các cơ sở nấu rượu, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện còn tiến hành kiểm tra nhiều nhà hàng ăn uống có kinh doanh, buôn bán rượu. Qua kiểm tra, đã phát hiện rượu của một nhà hàng tại xã Thụy Hà nhập tại cơ sở nấu rượu có địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên có hàm lượng methanol trong rượu vượt ngưỡng cho phép. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, thu hồi số lượng rượu trên, đồng thời, gửi mẫu rượu đi giám định thêm các chỉ tiêu hàm lượng Etanol, Aldehyde để có căn cứ xử lý theo pháp luật.

Ông Nguyễn Thái Hùng cho biết thêm: Cùng với việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ; yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu cam kết về bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường rượu trên địa bàn. Tuy nhiên, muốn quản lý chặt chẽ đối với việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu trên địa bàn huyện thì ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự phối hợp chặt chẽ của UBND các xã, thị trấn cần sự phối hợp từ chính những cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.

TRẦN TUẤN



Thủ nhanh hàm lượng Methanol trong rượu.

Công đoạn ủ men rượu.

